

๑. ข้าราชการ จำนวน ๓๒ คน
 ๒. พนักงานราชการ จำนวน ๑๘ คน
 รวมจำนวน ๕๐ คน

จำนวนบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน ๕๐ คน
 รายชื่อข้าราชการ/พนักงานราชการ การกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	ประเภท	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่พัฒนา
๑	นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๒	นางคมคาย พรหมประกาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๓	นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๔	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๕	นางสาวจิตรลดา เสนา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๖	นายประกิจ ศรีไสย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๗	นางสาวหฤทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๘	นางพรรณธิดา แก้วสุริยา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๙	นายพิพรรธพงศ์ พุดเพราะ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๐	นายประหยัด ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๑	นายธนากร มาแสวง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๒	นายสาคร ปรีมาตร์	เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๓	นางสาวมุดม่อง แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๔	นายนิสสัย ศรีจันทร์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๕	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๖	นางสาวณัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๗	นายอนุรักษ กองไชย	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๘	นายโกศลป์ แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๑๙	นายสุพจน์ บุญรัตน์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๒๐	นายศรายุทธ ดอนด้อ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๒๑	นายปิติ พรหมวงษ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๒๒	นายนพคุณ คล้ายพันธ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๒๓	นายสายฝน คำพอง	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
๒๔	นายสามารถ ดาวเศรษฐ์	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

๒๕	นายอรรถพล อัครจันทร์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๒๖	นายวิษณุ เหลือมเกา	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๒๗	นางสาวนงนุช งอยผาลา	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๒๘	นายภพล ประเสริฐสังข์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๒๙	นายมงคล สุ่มวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๐	นายชนะชัย กล่องแก้ว	สัตวแพทย์อาวุโส	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๑	นางสาววันวิสาข์ วัชรุม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๒	นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ข้าราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๓	นางสาวศินิทร่า ปั่นโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๔	นายปรกรณ์ มีมูล	นักวิชาการสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๕	นางสาววันดี คำตั้งหน้า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๖	นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๗	นางสาวพิมลพรรณ สีหาบุตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๘	นายสถิตย์ พวงศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๓๙	นายณัฐพล อุทัยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๐	นายเปรมชัย ภูดีทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๑	นายเชาว์ ฉายบุญครอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๒	นายเจษฎา อินอุเทน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๓	นายพงษ์พัฒน์ พลาโหม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๔	นายโอกาส โคทังคะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๕	นายสุชิน วันนาพ้อ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๖	นางกัญญา สุ่มวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๗	นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๘	นางสาวมริสา แสงเดชา	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๔๙	นายศิวะ สาริบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน
๕๐	นางสาวชวลิดา มุกดาสนิธิ	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พนักงานราชการ	การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน